



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

ฉบับที่ ๕/๒๕๖๔

.....

ตามที่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเชื่อมโยงหลายกรณีในกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่ในสถานที่ต่าง ๆ เป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงสูงกับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นั้น

เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) และเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเห็นสมควรออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

๑. การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาที่มีเฉพาะภาคบรรยาย ให้สอนผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ และปรับวิธีการวัดการประเมินผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศฯ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลในรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (<https://link.bsru.ac.th/b9>)

๒. ในรายวิชาที่จำเป็นต้องมีภาคปฏิบัติ หรือต้องมีการทดลองและต้องใช้ห้องปฏิบัติการ หรือในรายวิชาที่มีความจำเป็นที่อาจารย์ต้องพบนักศึกษาเพื่อให้คำปรึกษาเป็นเฉพาะกรณี ให้คณะและสาขาวิชาพิจารณาจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเท่าที่จำเป็นในรายวิชานั้นได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด และต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุด

๓. หากนักศึกษา มีข้อจำกัดและ/หรือมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเดินทางมายังมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากมีภูมิลำเนาตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือต้องเดินทางผ่านพื้นที่ดังกล่าว ให้แจ้งอาจารย์ผู้สอนทราบ และไม่ให้อธิว่าผู้นั้นขาดเรียนโดยให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมหรือมอบหมายงานทดแทน

๔. มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยสุขภาพของนักศึกษาทุกคน ขอให้นักศึกษาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ในชุมชนที่มีความแออัดหรือมีคนเป็นจำนวนมาก โดยไม่มีเหตุจำเป็น หากนักศึกษามีไข้หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ ในกรณีที่ตนมีอาการของโรคให้ติดต่อกับคณะกรรมการประสานงาน การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความดูแลและช่วยเหลือต่อไป (นายบัญญัติ เสกนาโชค ๐๘๙-๔๙๒-๙๕๒๑)

กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแล
วินิจฉัยชี้ขาดและหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีประกาศเพิ่มเติมประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา